
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๕๙ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา 

 
 

 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร  
ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ ปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอ่ืนใด  
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ขอให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  
ขอให้ปรับปรุงพ้ืนผิวถนนและขยายถนน ขอให้แก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่ง ขอให้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
บริเวณหน้าโรงเรียน ขอให้แก้ปัญหาการบริหารจัดการการจราจรบริเวณท่าเรือ ขอให้แก้ไขปัญหาการจัดเก็บขยะ 
ขอให้สร้างระบบสูบน้ำและระบบประปา ขอให้แก้ปัญหาภัยแล้ง เป็นต้น 

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ให้เลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี  ดังต่อไปนี้ 
  (๑) นายภูมิธรรม  เวชยชัย เป็นรองนายกรัฐมนตรีและ 
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
  (๒) นายสมศักดิ์  เทพสุทิน เป็นรองนายกรัฐมนตรี 
  (๓) นายปานปรีย์  พหิทธานุกร เป็นรองนายกรัฐมนตรีและ 
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
  (๔) นายอนุทิน  ชาญวีรกูล เป็นรองนายกรัฐมนตรี 

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
  (๕) พลตำรวจเอก พัชรวาท  วงษ์สุวรรณ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและ 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

  (๖) นายพีระพันธุ์  สาลีรัฐวิภาค เป็นรองนายกรัฐมนตรีและ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

   (๗) นางพวงเพ็ชร  ชุนละเอียด  เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
  (๘) นายสุทิน  คลังแสง  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
 (๙) นายเศรษฐา  ทวีสิน   เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อีกตำแหน่งหนึ่ง 
 (๑๐) นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
 (๑๑) นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีท่ี ๑ 
ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) 

วันพุธที ่๖ กันยายน ๒๕๖๖ 

 

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 



๒ 
 

 (๑๒) นายจักรพงษ์  แสงมณี   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
 (๑๓) นางสาวสุดาวรรณ  หวังศุภกิจโกศล  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 (๑๔) นายวราวุธ  ศิลปอาชา   เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์ 
 (๑๕) นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี   เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 (๑๖) ร้อยเอก ธรรมนัส  พรหมเผ่า   เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 (๑๗) นายไชยา  พรหมา   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 (๑๘) นายอนุชา  นาคาศัย   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 (๑๙) นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ   เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 (๒๐) นางมนพร  เจริญศรี   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
 (๒๑) นายสุรพงษ์  ปิยะโชติ   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
 (๒๒) นายประเสริฐ  จันทรรวงทอง   เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 

และสังคม 
 (๒๓) นายนภินทร  ศรีสรรพางค์   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

 (๒๔) นายเกรียง  กัลป์ตินันท ์  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 (๒๕) นายทรงศักดิ์  ทองศรี   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 (๒๖) นายชาดา  ไทยเศรษฐ์   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 (๒๗) พันตำรวจเอก ทวี  สอดส่อง   เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
 (๒๘) นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ   เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
 (๒๙) นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช   เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
 (๓๐) พลตำรวจเอก เพิ่มพูน  ชิดชอบ  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 (๓๑) นายสุรศักดิ์  พันธ์เจริญวรกุล   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 (๓๒) นายชลน่าน  ศรีแก้ว   เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

 (๓๓) นายสันติ  พร้อมพัฒน์   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 (๓๔) นางสาวพิมพ์ภัทรา  วิชัยกุล   เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 

 
 

 ประธานสภาผู้แทนราษฎรไดแ้จ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑. ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม (ซึ่งมิได้บรรจุในระเบียบวาระ) 



๓ 
 

 ประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปใน 
บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง คือ นายมังกร  
ยนต์ตระกูล ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ลำดับที่ ๒ เลื่อนขึ้นมา
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทน พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์  เตมียเวส ซึ่งขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าว
สิ้นสุดลง ตามมาตรา ๑๐๑ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 ที่ประชุมรับทราบ ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวนำ นายมังกร  ยนต์ตระกูล ปฏิญาณตน 
ในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่  ตามมาตรา ๑๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้น ปัจจุบันมี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่และปฏิบัติหน้าที่ได ้จำนวน ๔๙๘ คน 

 ๒. ที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาและรับทราบรายงานประจำปี ๒๕๖๕ ของกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
 ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่  ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖  
ได้พิจารณาและรับทราบรายงานประจำปี ๒๕๖๕ ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
 ที่ประชุมรับทราบ 

 ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระต่อไป ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๔ (๒)  
เพ่ือขอนำญัตติในระเบียบวาระท่ี ๕.๑-๕.๑๑ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 

 
 

 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระตามที่ที่ประชุมมีมติ   
โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจำปี 
ครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ คือ 
 ๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ำ ซึ่ง นายอรรถกร  ศิริลัทธยากร เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระท่ี ๕.๑) 
 ๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร
ตกต่ำและต้นทุนสูง ซึ่ง นายร่มธรรม  ขำนุรักษ์ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระท่ี ๕.๒) 
 ๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ำ ซึ่ง นางสาวพิมพ์ภัทรา  วิชัยกุล เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระท่ี ๕.๓) 
 ๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ำ ซึ่ง นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระท่ี ๕.๔) 
 ๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ 
อย่างเป็นระบบ ซึ่ง นางมุกดาวรรณ  เลื่องสีนิล เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระท่ี ๕.๕) 
 ๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคากุ้ง
ตกต่ำ ซึ่ง นายวรศิษฎ์  เลียงประสิทธิ์ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระท่ี ๕.๖) 

ระเบียบวาระตามท่ีที่ประชุมมีมติ 



๔ 
 

 ๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหา
ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ซึ่ง นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ และนายวิชัย  สุดสวาสดิ์  เป็นผู้เสนอ  
(ในระเบียบวาระท่ี ๕.๗) 
 ๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหา
ยางพาราตกต่ำอย่างครบวงจรและย่ังยืน ซึ่ง นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๘) 
 ๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ำ  
ซึ่ง นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระท่ี ๕.๙) 
 ๑๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ำ ซึ่ง นางสาวสุณัฐชา  โล่สถาพรพิพิธ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐) 
 ๑๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรร่วมกันพิจารณาหามาตรการและแนวทางการแก้ปัญหา 
และป้องกันราคาพืชผลและสินค้าทางการเกษตรตกต่ำเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ 
ต่อไป ซึ่ง นายสรวงศ์  เทียนทอง เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระท่ี ๕.๑๑) 
 ผู้เสนอญัตติในลำดับที่ ๒-๑๑ ได้แถลงเหตุผล โดยสรุปคือเนื่องจากยางพาราและปาล์มน้ำมัน 
ถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลักสำคัญของประเทศ แต่ปัจจุบันราคาปาล์มน้ำมันและราคายางพาราลดลงอย่างต่อเนื่อง 
เกษตรกรสวนยางพาราได้รับความเดือดร้อนอย่างมากเพราะหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙  
มายาวนานแล้วยังต้องเผชิญกับวิกฤติราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำรายวันและมีต้นทุนสูง เช่น น้ำ ปุ๋ย  
ยาฆ่าแมลง มีราคาสูงขึ้น อีกทั้งไม่มีตลาดรองรับ โดยเฉพาะเกษตรกรสวนปาล์มได้รับความเดือดร้อนเนื่องจาก
ลานซื้อปาล์มหลายพ้ืนที่ปิดการรับซื้อชั่วคราวทำให้เกษตรกรไม่สามารถตัดปาล์มขายได้ และต้องนำรถไปจอด
รอคิวนานพร้อมตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใดราคาปาล์มจึงสวนทางกันกับราคาตลาดโลก สินค้าล้นตลาด ราคาผลผลิต 
ทางการเกษตรตกต่ำ จนทำให้เกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์มต้องแบกรับต้นทุนที่เสี่ยงต่อการขาดทุนสะสม  
ดังนั้น หากภาครัฐไม่เร่งดำเนินการจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จึงขอให้รัฐบาล
ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยขอให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึง 
การยางแห่งประเทศไทยเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว และจัดให้มีมาตรการ 
ช่วยเหลือเกษตรกรทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวด้วย เช่น จัดหาตลาดรองรับ การออกมาตรการประกันราคา 
เป็นต้น ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติดังกล่าวมาตามข้อบังคับฯ ข้อ ๔๕ เพ่ือให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวและส่งผลการพิจารณาให้รัฐบาลรับไปดำเนินการต่อไป  
 สมาชิกฯ อภิปรายในประเด็นปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ราคากุ้งขาวตกต่ำ ปัญหาราคาโค 
กระบือ ตกต่ำ การนำเข้าโคเถื่อน หมูเถื่อน การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ควรจะต้องมีการแก้ไข
ปัญหาราคาสินค้าอย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่อง และมีการกำหนดทิศทางที่มีความชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิด 
ความผันผวนทางด้านราคา ประเด็นปัญหาราคากุ้งขาวตกต่ำเกิดจากภาวะกุ้งล้นโลก ได้เสนอแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายเรื่องกุ้งขาวราคาตกต่ำ โดยการลดต้นทุนค่าไฟฟ้าในการเลี้ยงกุ้ง หาช่องทาง 
การขายตรงไปยังกลุ่มลูกค้าธุรกิจ เช่น กลุ่มร้านอาหาร กลุ่มโรงแรม และกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป จัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้เกิดการบริโภคกุ้งให้เพ่ิมมากขึ้น และควบคุมปริมาณการนำเข้ากุ้งให้เหมาะสม ประเด็นยางพารา 
ควรส่งเสริมผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมแปรรูปยางพารา ขอให้ส่งเสริมมากขึ้นกว่าเดิมเพ่ือให้เกิดการนำ
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ยางพารามาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น ขอให้เกษตรกรเข้าถึงกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กองทุนต่าง ๆ  
ที่ช่วยเหลือเกษตรกรได้ง่ายขึ้น ประเด็นปัญหาราคาโค กระบือ ตกต่ำ ซึ่งได้รับข้อร้องเรียนมาจากเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงว่ามีกระบวนการนำเข้าโคเถื่อนโดยผ่านช่องทางพิเศษ เป็นช่องทางธรรมชาติผ่าน ๒ จังหวัด คือ  
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  และจังหวัดตาก และยังมีการสวมสิทธิการนำเข้า ขอให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบอย่างจริงจัง เร่งแก้ปัญหาโค กระบือเถื่อนซ้ำเติมเกษตรกร การลักลอบนำเข้าเนื้อหมู
เข้าห้องเย็นหลายแห่ง ขอให้เร่งติดตามการดำเนินคดีและขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการลักลอบ
นำเข้าเนื้อหมู หมูกล่อง ทั้งผู้นำเข้าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้หน่วยงานเปิดเผยความคืบหน้าหรือ
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ไม่เป็นผลเสียต่อรูปคดีให้สาธารณะได้รับทราบ ควรเข้มงวดกับการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ 
ที่นำเข้าอาหารแช่แข็งและห้องเย็นต่าง ๆ ที่เก็บเนื้อหมูจากต่างประเทศเพ่ือป้องกันการลักลอบเข้ามาเพ่ิมเติม 
และควรติดตามและตรวจสอบการขายเนื้อหมูที่ราคาต่ำกว่าตลาดผิดปกติ โดยควรตรวจสอบว่าเนื้อหมูมีที่มา
อย่างไร มาจากการลักลอบนำเข้าหรือไม่ ขอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาราคาปุ๋ยยูเรีย ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของ
เกษตรกรเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันราคาอยู่ที่ ๗๕๐-๑,๐๕๐ บาทต่อกระสอบ และยังมีแนวโน้มจะเพ่ิม
สูงขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากปุ๋ยยูเรียเป็นวัตถุดิบหลักที่ต้องใช้ทางการเกษตร ปัญหาราคาปุ๋ยยูเรียที่เพ่ิมสูงขึ้นจึง
กระทบโดยตรงต่อเกษตรกรทุกกลุ่ม และส่งผลให้ต้นทุนเกษตรกรสูงขึ้น รฐับาลต้องแก้ไข ควบคุมราคาปุ๋ยยูเรีย
ให้มีเสถียรภาพ หาแหล่งผลิตภายในประเทศเพ่ือสามารถควบคุมราคาจึงเป็นการแก้ปัญหาราคาปุ๋ยให้เกษตรกร
ได้อย่างยั่งยืนโดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และรองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  จากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้สั่งเลื่อน 
การพิจารณาญัตติดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 
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